

Nhóm quan điểm chủ đạo của Đảng và xây dựng hậu phương quân đội trong giai đoạn hội nhập quốc tế là một chỉnh thể mà các chủ thể xây dựng hậu phương quân đội cần nắm vững. Nó gồm chủ thể trực tiếp (chủ quan) và những thực tiễn (khách quan) đã diễn ra trong tình hình mới. Có nhóm chức và vận động quan điểm chủ đạo một cách hoàn chỉnh mới hy vọng biến mục tiêu, nội dung, biện pháp... xây dựng hậu phương quân đội trong tình hình mới thành hiện thực.



## **Tóm tắt**

Hiện nay đất nước ta đang tiến hành quá trình nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế sâu rộng. Bởi vậy, việc bám sát thực tiễn tình hình thế giới, khu vực, đất nước là yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội; tiếp tục chuyển hướng mạnh mẽ, cải tiến, toàn diện xây dựng hậu phương quân đội đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên toàn bộ vùng đất, vùng biển đảo, vùng trời, chống mọi hành động xâm lược và lấn chiếm trong giai đoạn mới.

Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Đảng lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam tuyên bố, trước tiên về mặt chính trị. Vì vậy, phải quán triệt và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng hậu phương quân đội trong giai đoạn hội nhập quốc tế. Bài viết phân tích 5 quan điểm chủ đạo cho công tác này.

**Từ khóa:** Hội nhập quốc tế, hậu phương, quân đội nhân dân Việt Nam

## **Quan điểm và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước và công cụ quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc vào xây dựng hậu phương quân đội trong giai đoạn hội nhập quốc tế**

Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Đảng lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam tuyên bố, trước tiên về mặt chính trị. Vì vậy, phải quán triệt và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng hậu phương quân đội trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

Phân tích vận động có tính quy luật chi phối sự phát triển sức mạnh chiến đấu của quân đội, Nguyễn Văn Bình đã từng nhận mạnh “không có gì quý hơn chính ngay quân đội và hậu phương”. Nguyễn Văn Bình cũng cho rằng: “Toàn bộ tư chính và phương pháp chiến đấu của quân đội và do đó thành công hay

thật bởi đều rõ ràng phải thu hút vào những điều kiện vật chất, nghĩa là điều kiện kinh tế, vào nhân lực và vật khí, nghĩa là vào sự thông minh và chất lượng của dân cư và của kỹ thuật.”

Lênin đã chỉ rõ mặt trong những tính quy luật của chiến tranh hiện đại đó là sự thành bại của các cuộc chiến tranh phải thu hút có tính chất quyết định vào nhân tố hậu phương. Theo Lênin, hậu phương có vai trò to lớn trong chiến tranh. Hậu phương vững chắc là điều kiện cần bên để giành thắng lợi trong chiến tranh. Lênin cho rằng: “Mục tiêu hàng đầu của chiến tranh là cách thức sự, phải có mặt hậu phương để có thể vững chắc.” [1] Hậu phương vững chắc phải thu hút vào nhiều yếu tố như chế độ chính trị - xã hội, nền kinh tế, thái độ của giai cấp thống trị và của quần chúng nhân dân đối với chiến tranh. Trong đó, chế độ chính trị - xã hội và nền kinh tế có ý nghĩa quyết định trong chiến tranh hiện đại. Vai trò của hậu phương trong chiến tranh hiện đại, nhân tố chính trị - xã hội được Lênin xác định có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc xác lập sức mạnh của hậu phương. Bởi vậy và kết quả quan điểm của Ph. Ăngghen về vai trò của nhân tố chính trị - tinh thần trong chiến tranh, coi chế độ chính trị - xã hội, mặt chính trị - tinh thần của nhân dân và quân đội là những nhân tố giữ vai trò quyết định đối với tiến trình và kết quả của chiến tranh, Lênin nhận mạnh: “Tính chất của mặt cuộc chiến tranh và thắng lợi của nó đều phải thu hút chủ yếu vào chế độ bên trong nước tham chiến”

[2]

, và “trong mọi cuộc chiến tranh, rớt cuộc thắng lợi đều tùy thuộc vào tinh thần của quần chúng đang đổ máu trên chiến trường.”

[3]

Ở cấp độ vai trò của hậu phương trong chiến tranh hiện đại, Lênin đã chỉ rõ vị trí, vai trò quan trọng của nhân tố “vật chất - kỹ thuật”: “Ai có nhiều lực lượng hậu phương hơn, ai có nhiều nguồn lực hơn, ai kiên trì đi sâu vào quần chúng nhân dân hơn, thì người đó thu được thắng lợi.”

[4]

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quán triệt và vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chiến tranh cách mạng, về xây dựng quân đội và hậu phương quân đội, về thực hiện chính sách xã hội đối với quân đội. Từ những Hồ Chí Minh về xây dựng hậu phương quân đội là một trong những nội dung đặc sắc trong tư tưởng của Người về chính trị và quân sự, là quan hệ giữa công tác chính trị và công tác quân sự của Đảng trong lãnh đạo quân đội cách mạng. Những chủ đề của Người về vận động xây dựng hậu phương quân đội bao quát các thời kỳ của tiến trình cách mạng giải phóng dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ chế độ dân chủ công hòa, trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trong chế độ cách mạng miền Nam và chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc.

Trong xây dựng hậu phương quân đội, Hồ Chí Minh hết sức chú trọng vận động dân chúng và đoàn kết, nhất là đoàn kết quân dân. Đó thực sự là đường lối chính trị - tinh thần quan trọng để xây dựng chủ nghĩa xã hội, cũng chính là đường lối quan trọng để xây dựng hậu phương quân đội. Hồ Chí Minh cho rằng, xây dựng hậu phương quân đội phải được biết chú trọng phát huy lòng yêu nước của nhân dân, động viên nhân dân, phát động toàn dân tham gia vào sự nghiệp xây dựng đất nước, vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Hồ Chí Minh đã phân tích rõ mối quan hệ biện chứng, thúc đẩy lẫn nhau giữa kháng chiến và kiến quốc để làm rõ quan hệ giữa hậu phương với tiền tuyến, giữa quân và dân, giữa sản xuất và chiến đấu.

Hồ Chí Minh còn dặn: phải coi trọng chính sách xây dựng hậu phương quân đội, thực hiện chính sách hiện hành đầy đủ, thực chất, báo động công bằng, hợp lý, để cao trách nhiệm của chính quyền, đoàn thể các cấp trong việc thi hành chính sách hậu phương quân đội ở mọi nơi, mọi lúc. Đó là những chủ trương quan trọng, mang tính nguyên tắc, là tầm quan trọng cần phải quán triệt thực hiện. Những chủ trương này được biết có ý nghĩa chủ đạo trong lĩnh vực xây dựng hậu phương quân đội và chính sách hậu phương quân đội trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã quán triệt và vận dụng sáng tạo những tư tưởng của Lênin và Hồ Chí Minh về vai trò của hậu phương trong chiến tranh hiện đại và tầm quan trọng của nhân tố chính trị - xã hội để xây dựng hậu phương đất nước trong điều kiện thời bình nhằm báo và vận động chủ nghĩa xã hội Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Văn kiện Hội nghị đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đã xác định: “Xây dựng hậu phương đất nước một cách toàn diện”. 5 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, tiếp tục vận dụng xây dựng hậu phương đất nước được cụ thể hóa thêm một bước, xác định mục tiêu, quan điểm, phương châm chủ đạo, các nhiệm vụ cơ bản và giải pháp chủ yếu để xây dựng hậu phương quân đội, báo và Tổ quốc trong tình hình mới. Hội nghị đã khẳng định: “sức mạnh của sự nghiệp báo và Tổ quốc trong tình hình mới chính là sức mạnh tổng hợp. Trong đó, sức mạnh bên trong của đất nước, sức mạnh của chủ nghĩa chính trị, sự trong sạch đội ngũ cán bộ và sức mạnh đội ngũ đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định.” 6

Tiếp tục khẳng định và phát triển quan điểm nêu trên, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Chiến lược báo và Tổ quốc trong tình hình mới” nhận mạnh: “Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và báo và Tổ quốc. Phát huy cao nhất sức mạnh của dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại. Phát huy mạnh mẽ nội lực là nhân tố quyết định; đồng thời tranh thủ tối đa mọi thuận lợi từ bên ngoài. Nhiệm vụ phát triển kinh tế là



trung tâm, xây dựng vùng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, công cụ quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Kết hợp chặt chẽ các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội với công cụ, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại.” [\[1\]](#) Văn kiện XII, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát triển những tư tưởng đó với chủ trương xây dựng “thứ trận lòng dân” làm nền tảng vững chắc phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, chủ động, tích cực xây dựng hậu phương đất nước một cách toàn diện trong việc chuẩn bị để đất nước sẵn sàng đối phó với chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch bành trướng, bá quyền, đối dân tộc.

Quan điểm và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và xây dựng hậu phương quân đội một cách toàn diện và xây dựng “thứ trận lòng dân” làm nền tảng vững chắc để phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, báo và vận chuyển Thông tin Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hội nhập quốc tế; dọi góc để xây dựng hậu phương quân đội, cần nắm vững và chủ đạo thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Một là, phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hậu phương quân đội, giữ quy tắc tốt các vấn đề xã hội. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hậu phương quân đội trong các dự án lớn, trong quy hoạch phát triển các vùng, các ngành kinh tế, nhất là các vùng kinh tế trọng điểm, các địa bàn chiến lược, các ngành quan trọng. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp cơ bản, tạo nền tảng cho công nghiệp quốc phòng, an ninh; một số ngành, lĩnh vực sản xuất các sản phẩm công nghệ; phát triển mạnh kinh tế biển và vùng ven biển gắn với xây dựng hậu phương quân đội, báo đảm quốc phòng, an ninh, báo và chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo. Có chính sách hỗ trợ, báo và nâng dân đánh bắt hải sản xa bờ và hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vùng biên giới. Đa dạng hóa các nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; ưu tiên các dự án phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới, biển, đảo, địa bàn chiến lược. Tập trung đầu tư và nâng cao hiệu quả xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng trọng điểm trên các vùng biển, đảo, các vành đai biên giới, các địa bàn xung yếu. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống nhân dân các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, các vùng cách mạng, kháng chiến cũ. Quản lý chặt chẽ các dự án FDI đầu tư vào những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm về quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt chính sách đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với đất nước, báo đảm an sinh xã hội; giảm nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, các tầng lớp dân cư.

*Hai là*, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, các cấp, các ngành, các mặt trận, đảng viên đội viên nhiệm vụ xây dựng hậu phương quân đội, báo và TQ quốc. Giáo dục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đất nước, xây dựng hậu phương quân đội vững mạnh về mặt chính trị và thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung xây dựng hậu phương quân đội, báo và TQ quốc xã hội chủ nghĩa theo tinh thần các văn kiện, nghị quyết của Đảng.

*Ba là*, xây dựng cơ chế, chính sách, tạo khuôn khổ pháp lý đúng đắn để thực hiện quyên làm chủ trên thực tế của nhân dân đội viên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo ra sự đồng thuận cao trong các tầng lớp dân cư trong nhiệm vụ xây dựng hậu phương quân đội báo và TQ quốc. Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có tinh thần yêu nước, ý thức tập thể cộng đồng, lý tưởng để lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tự hào và tự nguyện cống hiến sức lực, trí tuệ và tinh thần bất khuất của dân tộc; có ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân, trách nhiệm xây dựng hậu phương quân đội, báo và TQ quốc.

*Bốn là*, công cụ và phát huy sức mạnh khối đội đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng hậu phương quân đội, xây dựng và báo và TQ quốc. Thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; thực hiện tốt pháp luật nhân dân chủ quyền trong mặt trận lĩnh vực, nhất là đội viên lĩnh vực liên quan trực tiếp đến cuộc sống của nhân dân. Mặt trận TQ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phải chủ động, tích cực tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nghĩa vụ và trách nhiệm xây dựng hậu phương quân đội cho mỗi người dân trong tình hình mới. Văn động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chính sách được ban đáp ứng, chính sách hậu phương quân đội, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

*Năm là*, công cụ và nâng cao chất lượng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng và trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước, coi trọng xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, thế trận lòng dân, kết hợp chặt chẽ thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường hợp tác quốc tế để thu hút đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, vũ khí cho quốc phòng, an ninh. Quan tâm phát triển khoa học - công nghệ, nghệ thuật quân sự, an ninh và ứng dụng các thành tựu khoa học vào huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Chú ý bồi dưỡng các phương án đảng viên nhân tài, vật lực cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khi cần thiết. Xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch đảng viên quốc phòng, báo và TQ quốc gia cho quốc phòng và kế hoạch

bộ đội cho các hướng chiến lược. Sản sàng và trang toàn dân bộ và TQ quốc.

Sáu là, triển khai dựng bộ, toàn diện dựng lại đội ngũ đội cấp lớp, tổ chức, chế độ, tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp quốc tế phong, xây dựng hậu phương quân đội, xây dựng và bộ và TQ quốc.

**Bám sát thực tiễn tình hình thế giới, khu vực, đất nước nhất là yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội; tiếp tục chuyển hướng mạnh mẽ, cơ bản, toàn diện xây dựng hậu phương quân đội đáp ứng yêu cầu bộ và TQ quốc, bộ và chế độ quy định quốc gia trên toàn bộ vùng đất, vùng biển đảo, vùng trời, chống mọi hành động xâm lược và lấn chiếm**

Cơ bản nắm bắt tình hình thế giới nêu trên mới có định hướng xây dựng hậu phương quân đội đúng đắn phục vụ thiết thực cho công cuộc xây dựng một quân đội chiến lược, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Bởi lẽ, xây dựng một quân đội chiến lược, tinh nhuệ và từng bước hiện đại không thể tách rời công cuộc công nghiệp và xây dựng hậu phương quân đội về mọi mặt, vì hậu phương vững chắc là một nhân tố quan trọng bậc nhất quyết định sức mạnh của quân đội và từng bước chi phối tranh. Xây dựng hậu phương quân đội trong tình hình mới phải bám sát thực tiễn sau đây của tình hình thế giới, khu vực, đất nước:

Hiện nay, thế giới đã từ hai hệ thống đối lập thành thế giới một cực, một siêu cường, sau khi Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa tan rã, đang phát triển thành thế giới đa cực, đa trung tâm. Trên thế giới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường. Chiến tranh cục bộ, xung đột và tranh chấp tài nguyên, chế độ lãnh thổ, biển, đảo, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, ly khai, khủng bố tiếp tục gia tăng. Các diễn biến thế giới đa cực ngày càng rõ hơn. Các nước lớn và hợp tác, và đấu tranh, cạnh tranh, kiềm chế lẫn nhau, chi phối các quan hệ quốc tế. Hợp tác và cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ gia tăng.

Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á, là khu vực phát triển năng động nhất thế giới, nơi cạnh tranh quyết liệt giữa các nước lớn. Tuy ít có khả năng xảy ra chiến tranh, xung đột lớn, nhưng tranh chấp lãnh thổ, biển, đảo sẽ gia tăng,

không lo ngại trở ngại có thể có đất biên. Với việc hình thành công đảng vào năm 2015, ASEAN có điều kiện phát huy tốt hơn vai trò trung tâm trong việc duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực; những sự đoàn kết, thống nhất nội bộ khi chủ yếu tác động lôi kéo, chia rẽ của các nước lớn, nhất là trong những vấn đề các thành viên có lợi ích khác nhau, như Biển Đông, quản lý và sử dụng biển vùng ngoài nước sông Mê Kông.

Trong nước, sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội bên cạnh những thành tựu đã đạt được, vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, xuất hiện những vấn đề phức tạp mới như hòng tái việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Các thế lực thù địch tung công hoát động chống phá ta về chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa, về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động, thực hiện “diễn biến hòa bình”

nhằm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Tranh chấp biển, đảo sự diễn biến gay gắt, phức tạp hơn. Có thể xuất hiện những khác biệt về lợi ích và quan hệ phức tạp hơn giữa ta với các nước láng giềng... Trên mặt sự vùng chiến lược trọng điểm (Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, các thành phố lớn) còn tiềm ẩn các yếu tố gây mất ổn định, không lo ngại trở ngại  
khả năng  
xảy ra bảo vệ lãnh thổ chính trị,...

Tình hình đó đòi hỏi yêu cầu mặt mặt phải nâng cao trách nhiệm bảo vệ an toàn nội bộ của các lực lượng an ninh; mặt khác, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng bảo vệ Tổ quốc, nhất là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo có sự phát triển mới, nâng cao, phức tạp hơn, đòi hỏi phải kết hợp ưu tiên hiện đại hóa mặt sự quân, binh chủng như hải quân, không quân, pháo binh, tên lửa, lực công nghệ, cảnh sát biển, biên phòng,... Tất đó, hậu phương quân đội cần được chú trọng xây dựng mặt cách mạng lực và có trọng điểm: Theo hướng làm chủ ngày càng vững chắc các vùng biên cương, các địa bàn chiến lược, từng công xây dựng các “khu kinh tế - quốc phòng” có nhiệm vụ vừa phát triển kinh tế, vừa phải hợp với dân quân tế, bộ đội Biên phòng bảo vệ địa bàn, các vùng biển, đảo có chủ quyền không chỉ bằng các phân đội của Hải quân mà bằng lực lượng người dân mạnh mẽ, được trang bị tàu thuyền lớn, được tổ chức và huấn luyện thành dân quân tế và trên biển, thực sự tạo được mặt “thế trận quốc phòng toàn dân” trên vùng biển, đảo có chủ quyền, khi xảy ra tình huống bất trắc, có thể nhanh chóng chuyển thành “thế trận chiến tranh nhân dân” bảo vệ vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Trong tình hình mới, nền kinh tế đạt nước đã chuyển từ chủ chủ bao cấp sang chủ chủ thị trường, trong xây dựng hậu phương quân đội, cần tiếp tục giữ vững và phát



triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trực tiếp và mọi mặt sự nghiệp công tác quân sự, xây dựng quân đội, trong đó có nhiệm vụ xây dựng hậu phương quân đội; Nhà nước, thông qua Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành; Mặt trận Tổ quốc không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc - nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; chăm lo xây dựng tình quân dân cá nước đối với Bộ đội Cụ Hồ, chăm lo xây dựng dân quân tự vệ và bộ đội địa phương làm nền tảng vững chắc để xây dựng quân chủ lực và tinh nhuệ. Có vị trí mặt trận, binh chủng đòi hỏi chuyên môn, kỹ thuật cao như không quân, tàu ngầm, pháo binh, tên lửa,... trong cơ cấu kinh tế thị trường, để bảo đảm có cán bộ kỹ thuật phục vụ ổn định trong nhiệm vụ, cần phát triển chủ lực sự quan (học nhân viên quốc phòng) chuyên nghiệp, không chỉ vận dụng chủ đề nghề nghiệp và quân sự một cách máy móc. Nhà nước, qua con đường luật pháp, sự ban hành Luật Phòng viên các bộ, kèm theo Luật Tổng động viên, để kịp thời ứng phó khi có tình hình bất trắc.

Xây dựng hậu phương quân đội trong tình hình mới cần hết sức coi trọng xây dựng sự minh bạch hợp tác xã hội, chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Phát huy sự minh bạch khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cơ quan chính trị, đội ngũ lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, lực lượng và trang làm nòng cốt. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng thị trường quốc phòng toàn dân, thị trường an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ và xây dựng đất nước trong tình hình mới.

### **Kết quả, vận dụng sáng tạo và phát triển kinh nghiệm lịch sử về xây dựng hậu phương quân đội và thành quả xây dựng hậu phương quân đội thời kỳ đổi mới trong xây dựng hậu phương quân đội hiện nay**

Kinh nghiệm lịch sử về xây dựng hậu phương quân đội của cha ông và những thành quả xây dựng hậu phương quân đội trong thời kỳ đổi mới về văn hóa, nguyên gia trị cho chúng ta tham khảo, học tập; về thể chế, cơ chế kinh tế, văn hóa, vận dụng và phát triển sáng tạo vào xây dựng hậu phương quân đội trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay và trong thời gian tới.

Nhóm vận động các quan điểm của ông cha về xây dựng hậu phương quân đội qua lịch sử

giữ nước của dân tộc

những quan điểm “bách tính giai bình”, “ngũ binh ị nông”, “cơ quốc ngành địch”, “chúng chí thành thành”, “lấy đổi nghề nghiệp hung tàn, lấy chí nhân thay công

báo”, “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”,... vào hoàn cảnh đất nước hiện nay, nên lên là quán triệt và chấp hành phương châm chủ đạo của Chiên lược báo và Tờ quốc trong giai đoạn hội nhập quốc tế: “

Kiên trì giữ quy tắc tranh chấp, mâu thuẫn bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế; tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân trong nước, đồng lòng quốc tế; phân hóa, cô lập các phần tử, thế lực ngoan cố chống phá Việt Nam.

## 8

Đây là sự phát triển mới so với quan điểm chủ đạo xây dựng hậu phương quân đội trong

thời kỳ chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược

. Hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc đều được tiến hành theo quan điểm “động viên toàn dân, kháng chiến toàn dân, toàn diện”, thực hiện khẩu hiệu “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Do thực hiện “tên dân vi binh” nên hậu phương đã nên lên các phong trào “trai ba súng sàng, gái ba đũa đang”, “nông dân tay cày, tay súng, công nhân tay búa, tay súng”. Thời kỳ chống đế quốc Mỹ có sự phân biệt ranh giới rõ rệt giữa hậu phương liên miền Bắc với tiền tuyến liên miền Nam. Hậu phương quân đội đã có phong trào “xả dục Trùng Sơn đi cứu nước” với thành tựu to lớn trên các tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển, trên bộ, cùng đoàn 559 anh hùng, đời đời cho ngày nay bài học sâu sắc về công tác động viên, giáo dục nên sự đồng thuận chính trị trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, thực sự xây dựng được “thế trận lòng dân” làm nền tảng cho cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài.

Chỉ sách của ông cha và kinh nghiệm thời kháng chiến gợi mở cho chúng ta giữ pháp trong cuộc đấu tranh báo và biển, đời ngày nay, cần đưa vào động viên người dân, xây dựng thành lực lượng dân quân tự vệ trên biển, lực lượng chủ lực báo và vùng biển, đời của Tờ quốc; làm nên tảng cung cấp nguồn nhân lực cho Hội quân, Cảnh sát biển, lực công nước, Kỹ thuật; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, tạo thế vững chắc đấu tranh báo và vùng biển, đời của Tờ quốc, không cho nước ngoài tiếp tục liên chiếm theo mưu đồ của chiếm Biển Đông, bành trướng, bá quyền của họ.

Trong 30 năm đời mới, Đảng luôn giữ quốc phòng với an ninh; quốc phòng, an ninh với đời ngoại, tập trung vào việc “

buổi trí lực lượng trên phạm vi cả nước, tạo ra thế phòng thủ hợp lý, tăng cường khả năng phòng thủ ở các khu vực trọng điểm; tăng bước xây dựng các khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố,... chiến chiến mặt bước của biển tự chủ biên chế lực lượng và trang, giết quân thế thế thế; động thời chú ý xây dựng lực lượng dự bị động viên và nâng cao chất lượng dân quân tự vệ. Chú trọng nâng cao chất lượng tăng hợp của quân đội, trình độ hết là với mặt chính trị, báo đũa quân đội vững vàng trình tình hình phức tạp ở trong nước và trên thế giới, kiên định mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, chấp

hành tột mọi nhiệm vụ được giao. Khúc phục nhiệm vụ khó khăn để bảo đảm đội ngũ và chính sách đội ngũ bệ đội.”

9

Kết quả kinh nghiệm xây dựng hệ thống trong lịch sử dân tộc và trong 30 năm đội ngũ, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, vấn đề xây dựng hệ thống quân đội càng phải được coi trọng hơn bao giờ hết. Cần làm tốt công tác xây dựng hệ thống trong tình hình mới, *trước hết*, cần quán triệt sâu sắc quan điểm: Giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đội ngũ về sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng Đảng, Nhà nước và công hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hệ thống, hệ thống quản lý của Nhà nước, không ngừng củng cố, tăng cường khối đội ngũ đoàn kết dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

*Hai là,*

giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội là lợi ích cao nhất của đất nước. Kết hợp chặt chẽ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội về củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đội ngũ. Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội về quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh về kinh tế, văn hóa, xã hội trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo. Khúc phục triệt để những sự kiện, thiêu sót trong việc kết hợp kinh tế và quốc phòng, an ninh tại các địa bàn, nhất là địa bàn chiến lược.

*Ba là,*

xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nên tầng tầng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

*Bốn là,*

chuẩn bị tốt kế hoạch động viên kinh tế cho chiến tranh giành về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên phạm vi cả nước, trong từng bộ, ngành và từng địa phương.

**Xác định đúng đơn mục tiêu, nội dung, phương thức, công cụ chính sách phù hợp; tiếp tục đội ngũ mọi mặt mạnh mẽ phương thức, biện pháp xây dựng hệ thống quân đội trong tình hình mới**

Cuộc đấu tranh giành, giữ gìn (và khôi phục) chủ quyền biển, đảo của đất nước chắc chắn còn diễn biến rất phức tạp, kéo dài, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ còn nặng nề, phức tạp, “ không loại trừ khả năng có thể có đất biển

” nhđ Nghđ quyđt “vđ Chiđn lđđc bđo vđ tđ quđc trong tình hình mđi” cđa Ban Chđp hành Trung đđng đđng khóa XI đđ chđ rõ. Bđi vđy, xây dđng hđu phđđng quân đđi trong tình hình mđi phđi

xác đđnh

rđ

mđc tiêu cđn đđt tđi

, tđ mđc tiêu tđng quát đđn các mđc tiêu cđ thđ vđ tđng mđt, đđ là mđt dđng thđc thđ hiđn cđa mđc tiêu chung và nhđng mđc tiêu cđ thđ cđa “Chiđn lđđc bđo vđ tđ quđc trong tình hình mđi.”

Mđc tiêu xây dđng hđu phđđng quân đđi cđng phđi gđn bó chđt chđ và tđo nên nhđng đđiđu kiđn ngày càng thuđn lđi cho tđng quân, binh chđng Quân đđi nhân dân Viđt Nam hoàn thành thđng lđi mđi nhiđm vđ, theo mđc tiêu xây dđng quân đđi cách mđng, chính quy, tinh nhuđ, tđng bđđc hiđn đđi. Mđc tiêu đđ cđng phđi đđng viên và khđi đđy có hiđu quđ các tiđm lđc, các nguđn lđc cđu thành mđt hđu phđđng ngày càng vđng chđc cđa Quân đđi nhân dân Viđt Nam.

Quan điếm chđ đđo đđi vđi nđi dung xây dđng hđu phđđng quân đđi , mđt mđt, phđi bđo đđm huy đđng ngày càng đđy đđ nhđng nguđn lđc đđp đđng đđđc mđi yêu cđu

cđa cuđc đđu tranh quđc phòng, bđo vđ Tđ quđc trong tình hình mđi; mđt khác, phđi phù hđp vđi cđ chđ cđa nđn kinh tđ thđ trđđng đđnh hđđng xã hđi chđ nghđa, tđn đđng đđđc thành quđ cđa nđn kinh tđ tri thđc trong thđi đđi thông tin, trong thđi kđ đđy mđnh công nghiđp hóa, hiđn đđi hóa, sđm đđa Viđt Nam cđ bđn trđ thành nđđc công nghiđp theo hđđng hiđn đđi.

Mđi nguđn lđc cđu thành hđu phđđng quân đđi không tđ nó phát sinh và tìm đđn vđi nhau, mà nhđt thiđt phđi đđđc tađo nên theo nhđng cđ chđ đđng góp, nhđng chính sách huy đđng và nhđng chđ thđ quy tđ và quđn lý

mđi trđ thành sđc mđnh vđt chđt, tinh thđn hđ trđ đđc lđc cho Quân đđi nhân dân Viđt Nam hoàn thành nhiđm vđ trong mđi tình huđng chiđn lđđc. Do đđ, quan điếm chđ đđo xây dđng hđu phđđng quân đđi không chđ

xác đđnh

mđc tiêu, nđi dung mà phđi có tác đđng

xác đđnh

cđ chđ, chính sách

nhđ cđ chđ lãnh đđo cđa tđ chđc đđng, cđ chđ quđn lý cđa Nhà nđđc, cđ chđ trách nhiđm cđa các bđ, các ngành, cđa Quđc hđi và Hđi đđng nhân dân các cđp, cđ chđ đđng viên đđng góp cđa Mđt trđn Tđ quđc và các tđ chđc chính trđ - xã hđi, các chính sách đđng viên nhân tài, vđt lđc trong

xã hội, chính sách đối với các đối tượng đã và đang thực hiện nghĩa vụ quân sự,...

Do cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới, biển, đảo, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc còn diễn ra lâu dài theo quan điểm “Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội là lợi ích cao nhất của đất nước

” và phòng ch

Kiên trì giữ quy tắc tranh chấp, mâu thuẫn bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế

”, như Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” đã

xác định,

nên

phòng thủ

xây dựng hậu phương quân đội trong tình hình mới cơ bản là “

phòng thủ xây dựng hậu phương quân đội của đất nước làm nhiệm vụ phòng, chống xâm lược trong thời bình

”, sẵn sàng động viên các bộ, đảng viên từng phần trước khi phải từng đảng viên khi có tình huống bất trắc, bằng

biện pháp

thông tuyên đóng góp nhân tài, vật lực theo nghĩa vụ thông qua luật pháp là chủ yếu,

kết hợp với biện pháp tình nguyện khi có

yêu cầu

của đối tượng (như tình nguyện ra phục vụ ngoài hội đồng, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; phục vụ trong các binh chủng kỹ thuật,...).

Cơ sở kế hoạch xây dựng và củng cố hậu phương quân đội về mọi mặt. Phải làm cho hậu phương quân đội có đầy đủ khả năng về nhân tài, vật lực bảo đảm mọi nhu cầu xây dựng quân đội trong thời bình cũng như nhu cầu về sinh hoạt và chiến đấu trong thời chiến. Trong mọi mặt công tác của Nhà nước, trong kế hoạch chung của Nhà nước cũng như trong kế hoạch của từng bộ, ban, ngành, địa phương cần quán triệt ý thức, trách nhiệm xây dựng và củng cố hậu phương quân đội, kết hợp nhu cầu kinh tế - xã hội và vận động huy động mọi nguồn lực, kết hợp nhu cầu thời bình và thời chiến. Bản thân quân đội trong lúc tiến hành nhiệm vụ xây dựng quân đội cũng cần chú trọng và tích cực tham gia công cuộc củng cố hậu phương, nhất là trong việc chấp hành các chính sách kinh tế, tài chính, trong công tác sản xuất, tiêu thụ.

Trong xây dựng hậu phương quân đội, cần xác định đúng đắn mục tiêu, nội dung, phương thức, biên pháp, cơ chế chính sách cho phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn, từng vùng lãnh thổ; cần hết sức quan tâm, chú trọng những vùng quan trọng như vùng biên giới, biên, đảo, vùng sâu, vùng xa. Cần đặc biệt coi trọng xây dựng và củng cố hậu phương quân đội ở vùng rừng núi, biên giới, biên, đảo, vùng sâu, vùng xa; tăng cường công tác vận động quần chúng ba miền, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội về mọi mặt; có những phương thức, biên pháp phù hợp nhằm huy động nhân tài, vật lực để xây dựng hậu phương quân đội và có những phương thức, biên pháp thích đáng để đào tạo cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở những vùng này và vùng miền, trong sách.

Trong điều kiện kinh tế thị trường, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và có hiệu quả phương thức, biên pháp huy động sức người, sức của trong công tác xây dựng hậu phương quân đội. Cần xây dựng hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách quy định nghĩa vụ bắt buộc đối với công dân, mọi tổ chức, đơn vị kinh tế (trong mọi loại hình sở hữu, mọi thành phần kinh tế), mọi bộ, ngành, địa phương, công đồng xã hội để ưu đãi có nghĩa vụ, trách nhiệm đóng góp xây dựng hậu phương quân đội và tham gia xây dựng hậu phương quân đội. Ngoài ra, có thể xã hội hóa một số công việc xây dựng hậu phương quân đội; huy động đồng viên, tuyên truyền cổ vũ sự tận tụy của mọi công dân, mọi tổ chức kinh tế, công đồng xã hội đóng góp sức người, sức của cho công cuộc xây dựng hậu phương quân đội.

### **Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng hậu phương quân đội trong giai đoạn hội nhập quốc tế**

Với một chủ đề, đất nước luôn thực hiện đường lối “quốc phòng toàn dân, toàn diện, kháng chiến toàn dân, toàn diện” thì đúng đắn nhiên lý luận đến thực tiễn cho thấy, xây dựng hậu phương quân đội trong bất kỳ thời kỳ nào cũng đã từng “phát huy sức mạnh tổng hợp” tạo dựng được trong thời kỳ đó. Sự tổng hợp sức mạnh không chỉ là tổng hợp sức mạnh về mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong nội bộ chủ đề, mà quan trọng hơn là gắn chặt và kết hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, bao gồm sự ủng hộ và vận trợ của nhân dân và chính quyền các nước bạn, các nước anh em, các tổ chức quốc tế, của nhân dân tiến bộ tại các nước đang có quân đội chiến đấu chống quân dân Việt Nam, trở thành phong trào phản chiến trong nội bộ thế giới... Tất cả đã hợp thành sức mạnh tổng hợp của hậu phương Quân đội nhân dân Việt Nam trong mọi thời kỳ lịch sử.



Trong tình hình mới, đội với hậu phương quân đội đang làm nhiệm vụ phòng, chống xâm lược biên, đảo và biên giới là chủ yếu, đối phòng xảy ra xung đột lớn, theo quan điểm và phương châm đã nói ở trên thì sức mạnh tổng hợp cần phát huy *trước hết là sức mạnh về chính trị - tinh thần*

, mặt số đang thu hẹp ngày càng cao với mục tiêu, quan điểm, phương châm chủ đạo, với nhiệm vụ và giải pháp của “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”; xây dựng cho được mặt “thể trận lòng dân” thật vững chắc đội với sự nghiệp bảo vệ đất nước, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới. Thể trận đó đang bị phân tán vì những nhận thức, quan điểm khác nhau về đội tổng và đội tác, về nhiệm vụ quân sự và quốc phòng, về phân công trách nhiệm giữa quốc phòng và an ninh, về đội sách xử lý trong tình huống đội với tình huống đội tổng.

*Thứ hai là nguồn nhân lực với chất lượng ngày càng cao*

, được tổ chức thành lực lượng dân quân tự vệ và bảo vệ an ninh ở cơ sở ngày càng chặt chẽ và rộng khắp, sẵn sàng bổ sung cho quân

thực

trực khi có

yêu cầu

; trước mặt cần tập trung lực lượng nguồn nhân lực chất lượng cao bổ sung cho các quân, binh chủng cần thiết, như Hải quân, Không quân, Pháo binh, Tên lửa,... các lực lượng tình nguyện ra sinh sống và làm chủ các hội đảo của Tổ quốc.

*Thứ ba là sức mạnh về kinh tế - xã hội,*

bao gồm nguồn

cung cấp

về lương thực, thực phẩm, vật tư, vật trang bị kỹ thuật cần thiết cho mọi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng;

*sức mạnh về khoa học - công nghệ*

đội đội với nền công nghiệp quốc phòng ngày càng tiên tiến, góp phần đất nước, có hiệu quả vào quá trình hiện đại hóa quân đội nói riêng, và các lực lượng vật trang nhân dân nói chung.

*Thứ tư là sức mạnh về văn hóa,*

được

khởi dậy và truyền thống bất khuất của dân tộc trong

lịch sử

chống ngoại xâm, bảo vệ nền đất nước dân tộc, giữ gìn toạ độ văn minh nhân loại của Tổ quốc, truyền thống vinh quang, quý trọng chiến, quý trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam - “đội quân lập

quốc”, “tổ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu” của Bộ đội Cụ Hồ.

*Thứ năm là nguồn sức mạnh đã có quá trình hình thành trong thời kháng chiến*

*của toàn dân tộc là*

*sức mạnh của thời đại*

ngày càng lớn mạnh do vật thể ngày càng cao của nền Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trên trường quốc tế, trước hết là sự đồng tình ủng hộ của các bên bè truyền thống, của các tổ chức quốc tế và khu vực, của các quốc gia không mâu

thuận và lợi ích với chúng ta trong sự nghiệp trước mắt báo và biên giới của Việt Nam; tiếp theo là sự nghiệp “báo và vùng chức đực lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”.

Sức mạnh tổng hợp xây dựng hậu phương quân đội trong giai đoạn hội nhập quốc tế sẽ phát triển từ lợi thuận với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam - chủ thể phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc. Những mặt yếu kém chủ yếu khác phải có mặt của Đảng và Nhà nước để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng hậu phương quân đội. Bởi vậy, những nội dung phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, những điểm của từng cấp đảng bộ và chính quyền Nhà nước chính là sự đóng góp tích cực vào yêu cầu

xây dựng sức mạnh tổng hợp cho hậu phương Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế nói riêng, sức mạnh tổng hợp của xây dựng quân đội, công tác quốc phòng nói chung trong tình hình mới.

Nhóm quan điểm chủ đạo xây dựng hậu phương quân đội trong giai đoạn hội nhập quốc tế trên đây là một chỉnh thể mà các chủ thể xây dựng hậu phương quân đội cần nắm vững. Nó gắn chặt từ duy chủ đạo (chủ quan) với những thực tiễn (khách quan) đã diễn ra trong tình hình mới. Có nhóm chức và vận dụng quan điểm chủ đạo một cách hoàn chỉnh mới hy vọng biến mục tiêu, nội dung, biện pháp... xây dựng hậu phương quân đội trong tình hình mới thành hiện thực./.

*Đã gửi ta, PGS, TS Bùi Thị Minh Bôn, Học viện Đông Ly luận Trung ương. Bài viết được đăng trên [Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế](#), Học viện Ngoại giao, Số 1 (108).*

## **TÀI LIỆU THAM KHẢO**

1. V.I.Lênin, *Toàn tập*, tập 35, bản tiếng Việt, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva 1980.
2. V.I.Lênin, *Toàn tập*, tập 39, bản tiếng Việt, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva 1980.

3. V.I.Lênin, *Toàn tập*, tập 41, bản tiếng Việt, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva 1980.
4. Ban Tỉ lệ Đảng - Văn hóa Trung ương, *Tập liên hệ học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa IX*, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2003.
5. Đảng Cộng sản Việt Nam, *Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương: Số 28-NQ/TW*, ngày 25/10/2013, Hà Nội 2013.
6. Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII*, Nxb. Sự thật, Hà Nội 1991.
7. Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới (Đại hội VI, VII, VIII, IX)*, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2005.

---

[1] V.I.Lênin, *Toàn tập*, tập 35, bản tiếng Việt, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva 1980, tr.497.

[2] V.I.Lênin, *Toàn tập*, tập 39, bản tiếng Việt, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva 1980, tr.361.

[3] V.I.Lênin, *Toàn tập*, tập 41, bản tiếng Việt, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva 1980, tr.147.

[4] V.I.Lênin, *Toàn tập*, tập 39, sđd, tr.271.

[5](#) Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới (Đại hội VI, VII, VIII, IX)*, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2005, tr.38.

[6](#) Ban Tuyên giáo - Văn hóa Trung ương, *Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa IX*, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2003, tr.46.

[7](#) Đảng Cộng sản Việt Nam, *Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương: Số 28-NQ/TW*, ngày 25/10/2013, Hà Nội 2013, tr.4.

[8](#) Đảng Cộng sản Việt Nam, *Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương: Số 28-VNQ/TW*, ngày 25/10/2013, Hà Nội 2013, tr.5

[9](#) Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII*, Nxb. Sự thật, Hà Nội 1991, tr.35-36.